

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số: ... 22.34. Ngày: . 2013.

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên**

Ngày 13 tháng 3 năm 2013 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên báo cáo về Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên và Dự án thành lập Trường Đại học Công Thương Miền Trung trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Về Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên:

Đồng ý đề nghị của Tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên nằm trong quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cả nước. Tỉnh cần tham khảo, rút kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động của Khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang để hoàn thiện Đề án, thực hiện tổ chức quản lý, đầu tư, hoạt động hiệu quả, có cách làm phù hợp với đặc thù, điều kiện sản xuất nông nghiệp của Tỉnh và vùng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ liên quan khẩn trương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên; trình Quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cả nước vào cuối quý III năm 2013. Khi xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ liên quan cần nghiên cứu đề xuất về phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đối với từng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nguyên tắc, cơ cấu đầu tư tài chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện.

2. Về Dự án thành lập Trường Đại học Công Thương Miền Trung trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa:

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và trình Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng của cả nước trong quý II năm 2013, trong đó quy hoạch các trường đại học, cao đẳng theo nhu cầu của vùng. Vì vậy, Tỉnh cần trao đổi, thống nhất với các địa phương trong vùng về chủ trương thành lập Trường đại học tại Phú Yên đáp ứng nhu cầu của vùng Nam Trung Bộ, nhu cầu của các khu công nghiệp mới thành lập; đề xuất với Bộ Công Thương việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp Trường đại học này vào Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng của vùng; tiếp tục hoàn thiện Dự án thành lập Trường Đại học Công Thương Miền Trung đáp ứng các điều kiện thành lập trường đại học theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: NNPTNT, KH-CN, GDĐT, XD, CT, TC, KHĐT, NV;
- UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận;
- Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, KTN, TKBT, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3). VM 10

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Nguyễn Khắc Định